



รองอธิบดีกรมหมอดินเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มขอนแก่น

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีด้านวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้แก่ โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด อ.กุฉีกร์ จ.มหาสารคาม และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในโครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จ.ขอนแก่น ซึ่งดำเนินการโดยส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำทีมโดยนาย ขอนุสรณ์ จันทนโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และนางปราณี สีหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการส่วนเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สกลนคร หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ซึ่งจากการเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรพบว่าเกษตรกรในโครงการมีความพึงพอใจ อย่างยิ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น การใช้พืชปุ๋ยสดปลูกระหว่างร่องมันสำปะหลัง นอกจากจะปรับปรุงบำรุงดิน และทำให้ ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ยังทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย รวมทั้งการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ก็เป็นที่พอใจของเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากเห็นความแตกต่างได้อย่าง ชัดเจนเมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ได้รับการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วงก็ตาม และที่สำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มก็นับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังทำให้พื้นที่ดินเค็มของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้ และยังลดต้นทุนในการผลิต พืชปลูกได้อีกด้วย ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และเล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรดิน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ภาพ กิจกรรม



ดูงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ
บ้านบ่อแก ตำบลลхамป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น



ดูงานในพื้นที่โครงการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง บ้านโนนพันชาด ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



ดูงานในพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม



ดูงานในพื้นที่โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม
ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



ดูงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ
บ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น



ดูงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ
บ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น



ดูงานในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา
บ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น